



## บันทึกข้อความ

เลขที่	๗๖๙
วันที่	15 ก.ย
เวลา	11.55

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ๖๑๒๖๕

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรประเด็นจากรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. หน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. หน.กตภ. และ หน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปรสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรือโท

(ภัทรชัย ชันธิรัญ)

นอ.ปากชม รกน.

ลปค.



สรุปค่ากล่าวรายการคืนความสุขให้คนในชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง  
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

\*\*\*\*\*

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p><b>การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน</b></p> <p>รัฐบาลได้กำหนดให้การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เป็น “วาระแห่งชาติ” การดำเนินการทุกอย่างต้องไม่เป็นเพียงแนวนโยบาย ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังให้เป็นรูปธรรมในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ จากการตรวจสอบพบว่า ๓ ปีที่ผ่านมา (๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ปัญหาการทุจริตสร้างความเสียหายให้หน่วยงานรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากกว่า ๒๐๐ เรื่อง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า ๕ แสนล้านบาท ในปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตลดลง ซึ่งผลจากการสำรวจของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) เกือบ ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ อันดับของประเทศไทย “ดีขึ้น” ทุก ๆ ปี อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเราอยู่อันดับที่ ๗๖ (“ดีขึ้น” เกือบ ๓๐ อันดับ) เป้าหมายสำคัญในการปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลคือ “คนโกงรายเก่าจะต้องหมดไป คนโกงรายใหม่จะต้องไม่เกิด และไม่เปิดโอกาสให้มีการโกง ในทุกวงการ” ต้องทำงานเชิงรุกช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันตั้งแต่ต้นทางโดยใช้กฎหมาย</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้เห็นชอบให้เพิ่มบทบาทของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกกระทรวงให้มีหน้าที่ในการประสานงาน เปร่งรัด กำกับ ดูแลและติดตามให้รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนในกำกับของกระทรวงดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้วย โดยจะต้องทำงานประสานสอดคล้องกับ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ป.ป.ช. ป.ป.ท. สตง. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย</p> <p>การดำเนินการปราบปรามการทุจริตในวงราชการปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จำนวน ๒๕๘ ราย มีการดำเนินการทางวินัยของต้นสังกัดแล้วเสร็จ จำนวน ๖๒ ราย มีผลทางวินัยให้ไล่ออก ๘ ราย พ้นจากตำแหน่ง ๒๕ รายที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานด้านปราบปรามทุจริต เพื่อความรอบคอบและรัดกุมเป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำงานตามนโยบาย ตามคำสั่ง ไม่กล้าปฏิเสธ ซึ่งอาจไม่มีส่วนได้เสียหรือรู้เห็นกับ</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>การทุจริตดังกล่าว หรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการในที่ประชุม คตช. ให้พิจารณาหากกลไกที่เหมาะสมในการให้ความเป็นธรรม แก่เจ้าหน้าที่ระดับล่าง เหล่านั้นด้วยทั้งปัจจุบันและอนาคต กลไกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นประการหนึ่ง คือ “ประชาชนทุกคน” ที่เป็นเจ้าของประเทศ ต้องเป็นหู เป็นตา ร่วมมือกันช่วยกันเฝ้าระวัง แต่ก็ต้องรู้กฎหมายด้วย รู้ขั้นตอนการทำงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่สำคัญคือ การแก้ที่จิตใจ ปลุกฝัง ด้วยค่านิยม คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล</p>	
๒	<p><b>การแสดงผลการดำเนินงานของรัฐบาล ครบรอบ ๒ ปี</b></p> <p>รัฐบาลจะจัดให้มีการแสดงผลการดำเนินงานของรัฐบาล ครบรอบ ๒ ปี โดยจะจัดให้มีการถ่ายทอดสด ผ่านสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ ในเครือข่าย กรมประชาสัมพันธ์ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ได้จัดรวบรวมเป็นหนังสือสำหรับเผยแพร่และแจกจ่ายให้กับ สื่อมวลชน ซึ่งในวันนั้นนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ทั้ง ๒ ท่าน จะได้มีการชี้แจง สรุบบโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาล ตั้งแต่เริ่มเข้ามาบริหารประเทศ จนถึงปัจจุบัน ในแต่ละปัญหาที่สำคัญๆ ของประเทศที่ได้ดำเนินการแก้ไขอย่างยั่งยืน เริ่มต้นกำลังทำแล้วต้องทำต่อไปมีความแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไร และมีผลของความ คืบหน้าในการดำเนินการอย่างไร มีการวางรากฐานการปฏิรูปประเทศ มีการเดินหน้า ประเทศสู่อนาคตอย่างไร พร้อมทั้งจะได้คัดเลือกผลงานหลักๆ เตรียมนำเสนอในรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” เวลา ๑๘.๐๐ น. หลังเคาร์พวงชาติ “ทุกวัน – เว้นเย็นวันศุกร์” ซึ่งสามารถติดตามชมรายการ “ย้อนหลัง” จากสื่อออนไลน์ หรือเว็บไซต์ของรัฐบาล การ รับรู้ รับฟัง การดำเนินงานของรัฐ จะเป็น “สะพานเชื่อมโยง” ความร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ในการแสวงหาความ ร่วมมือ และความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน</p>	ทุกสำนัก/กอง

งานประสานงานรัฐสภา/ทำเนียบรัฐบาล  
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง